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  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานวุฒิสภา คนท่ี ๑  ทําหน้าท่ีประธาน  จากนั้นได้
อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายปรึกษาหารือเรื่องต่าง ๆ  ต่อท่ีประชุม เพ่ือฝากให้รัฐบาลและหน่วยงาน         
ท่ีเก่ียวข้องดําเนินการต่อไป 

ต่อจากนั้น ประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยเริ่มจากวาระเรื่องท่ีประชุม
จะแจ้งต่อท่ีประชุม ดังนี้   

- ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงการอสัญกรรมของ นายชุมพล  ศิลปอาชา  รองนายก 
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  ท้ังนี้ สมาชิกวุฒิสภาได้ยืนไว้อาลัย ๑ นาที 

- ประธานแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสมาชิกในคณะกรรมาธิการ 

ต่อมาท่ีประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ... ซ่ึงเป็น
การพิจารณาในวาระ ๒ เรียงตามลําดับมาตรา ต่อจากการประชุมวุฒิสภา เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๑ มกราคม 
๒๕๕๖  โดยในวันนี้มีการพิจารณาในมาตรา ๒๒ ท่ียังค้างจากเม่ือวาน  มาตรา ๒๒ ได้บัญญัติเก่ียวกับอํานาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการสาธารณสุขชุมชน โดยมีหน้าท่ีบริหารและดําเนินกิจการ สภาการสาธารณสุขชุมชน 
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการสอบสวน และคณะอนุกรรมการอ่ืน เพ่ือทํากิจกรรม
หรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ต้องอยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุปรุสงค์และอํานาจหน้าท่ีของสภาการสาธารณสุขชุมชน 
กําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภาการสาธารณสุขชุมชน และออกข้อบังคับสภาการ
สาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยเรื่องต่าง ๆ ตามท่ีบัญญัติในมาตรานี้  ท้ังนี้ มาตราดังกล่าวมีการแก้ไขเพ่ิมเติม         
โดยกรรมาธิการได้ตัดคําว่า ชุมชนออก เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อร่างพระราชบัญญัติ ซ่ึงเปลี่ยนจาก 
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เป็น ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข รวมท้ัง          
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมคําและข้อความหลายแห่ง ขณะท่ีมาตรานี้มีกรรมาธิการเสียงข้างน้อยของสงวนความเห็น 
และมีสมาชิกขอสงวนคําแปรญัตติ เนื่องจากมีความเห็นต่างจากร่างเดิม และการแก้ไขเพ่ิมเติมของกรรมาธิการ
ทําให้การพิจารณาในมาตรานี้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และใช้เวลาในการพิจารณาค่อนข้างมาก 
เนื่องจากแต่ละฝ่ายก็ต้องการให้ท่ีประชุมเห็นด้วยกับความเห็นของฝ่ายตนเอง อย่างไรก็ตามในการพิจารณา
มาตรา ๒๒ นี้ สมาชิกเสียงส่วนใหญ่ลงมติเห็นด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของกรรมาธิการ 

ต่อจากนั้น ท่ีประชุมได้พิจารณาเรียงตามลําดับมาตราต่อ ซ่ึงในมาตรา ๒๗ บัญญัติเก่ียวกับ
การห้ามผู้ใดประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หรือกระทําด้วยวิธีใด ๆ โดยมิได้รับอนุญาต ยกเว้น ในกรณี
ต่าง ๆ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรานี้ ๕ กรณี ท้ังนี้มีสมาชิกขอสงวนคําแปรญัตติไว้หลายท่าน ซ่ึงบางท่านก็ขอ
ถอนออกไปเพ่ือประหยัดเวลาการพิจารณา ขณะท่ีบางท่านยังคงยืนยันคําขอสงวนคําแปรญัตติ เช่น ส.ว.ดิเรก  



๒ 

ถึงฝั่ง  ท่ีแปรญัตติเพ่ิมข้อความ “และแพทย์ประจําตําบล” ใน (๕) เม่ือท่ีประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นด้วย
กับผู้ขอสงวนคําแปรญัตติ ส่วนมาตรา ๓๙ ซ่ึงบัญญัติเก่ียวกับกระบวนการข้ันตอนการสอบสวนและการ
วินิจฉัยของคณะกรรมการ ซ่ึงกรรมาธิการแก้ไขเพ่ิมเติม ท้ังนี้ท่ีประชุมลงมติเห็นด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของ
กรรมาธิการ  มาตราต่อมาคือ มาตรา ๔๐ ซ่ึงกรรมาธิการแก้ไข ท้ังนี้ มาตราดังกล่าวกําหนดให้เลขาธิการแจ้ง
คําสั่งสภาการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา ๓๙ ไปยังผู้ถูกกล่าวหา เพ่ือทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันท่ีมีคําสั่ง
ดังกล่าว และให้บันทึกข้อความตามคําสั่งนั้นไว้ในทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พร้อมท้ัง
แจ้งผลการวินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย ซ่ึงกรรมาธิการได้ตัดคําว่า ชุมชนออก และตัดคําว่า “ถูก” 
ออก ซ่ึงความหมายของมาตรานี้จะถูกเปลี่ยนจากการแจ้งผลการวินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ กลายเป็น
การแจ้งให้ผู้กล่าวหาทราบ ท้ังนี้มีสมาชิกอภิปรายท้วงติงว่าการแก้ไขดังกล่าวอาจไม่ถูกต้อง ขณะท่ีมีสมาชิก
บางท่านอภิปรายเห็นด้วยกับกรรมาธิการ ในท่ีสุดท่ีประชุมวุฒิสภาลงมติไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของ
กรรมาธิการในมาตรา ๔๐  จากนั้นท่ีประชุมได้พิจารณาเรียงตามลําดับจนครบทุกมาตราแล้ว และได้ลงมติใน
วาระ ๓ เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ... ซ่ึงมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึง
ข้ันตอนต่อไปร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะต้องถูกส่งกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอีกครั้ง ซ่ึงหากสภา
ผู้แทนราษฎรเห็นด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมก็จะสามารถดําเนินการตามข้ันตอนเพ่ือประกาศใช้เป็นกฎหมาย
ต่อไป แต่หากสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยก็จะได้ ต้ังกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาต่อไป ท้ังนี้ ร่าง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เม่ือประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ทางด้านสุขอนามัย เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวกําหนดให้มีการจัดต้ังสภาการสาธารณสุขชุมชนข้ึน เพ่ือทํา
หน้าท่ีส่งเสริมการประกอบวิชาชีพกําหนดมาตรฐานจริยธรรมและควบคุม กํากับดูแล และกําหนดมาตรฐาน
การให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขและควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์มิชอบจากบุคคล
ซ่ึงมีความรู้ไม่เพียงพอ อันจะก่อให้เกิดภัยและความเสียหายต่อสุขภาพของบุคคลและชุมชน และกฎหมาย
ฉบับนี้จะช่วยพัฒนาวิชาชีพสาธารณสุข และควบคุมการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเป็นการยกระดับมาตรฐานและจริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพ เพ่ือลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยและการเกิดโรค 

ต่อจากนั้น ท่ีประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... ซ่ึงสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว ท้ังนี้ร ่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีสาระ 
สําคัญ โดยสรุปดังนี้ 

- แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยม คําว่า “ทบวงการเมือง” ให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
ด้วย แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมิใช่รัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการขอใช้ประโยชน์
ตามประมวลกฎหมายท่ีดินได้ 

- แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การจดทะเบียนไถ่ถอนจากจํานอง ไถ่ถอนจากการขายฝาก การจด
ทะเบียนสิทธิเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงได้มาโดยทางมรดกและการจดทะเบียนลงชื่อ ผู้จัดการมรดก         
ในหนังสือและแสดงสิทธิในท่ีดิน โดยให้รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อ่ืนนอกจากท่ีดินด้วยเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ี
ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีเกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันท่ีมีการดําเนินการเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย์อ่ืนนอกจากท่ีดินด้วย 

 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีสมาชิกสนใจอภิปรายพอสมควร จากนั้น       
รมต.ประชา  ประสพดี  รมช.กระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจง ต่อมาท่ีประชุมวุฒิสภาได้ลงมติรับร่าง



๓ 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... ไว้พิจารณาและได้ต้ังกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ จํานวน ๒๓ ท่าน กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน 

 ต่อมาเป็นวาระการถามตอบกระทู้ ซ่ึงในวันนี้มีการถามตอบกระทู้ จํานวน 4 กระทู้ ดังนี้ 

๑. กระทู้ถามด่วน เรื่อง ปัญหาการโยกย้ายท่ีไม่เป็นธรรมและขัดต่อกฎหมายในกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ต้ังถามโดย พันตํารวจเอกสนธยา  แสงเภา  สมาชิกวุฒิสภา  ซ่ึงผู้ต้ังกระทู้ 
กล่าวว่า จากการท่ีสื่อมวลชนได้เสนอข่าวเก่ียวกับการท่ีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติได้มีคําสั่งโยกย้าย
ผู้อํานวยการสํานักอุทยานแห่งชาติ และผู้อํานวยการสํานักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่าไปรักษาการ
ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ แม้ในวันท่ี ๔ มกราคม 
๒๕๕๖ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติจะได้ลงนามเปลี่ยนแปลงคําสั่งย้าย โดยให้บุคคลท้ังสองกลับไปดํารง
ตําแหน่งเดิมแล้วก็ตาม เนื่องจากการแต่งต้ังโยกย้ายเป็นอํานาจของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซ่ึงผู้ได้รับผลกระทบจากคําสั่งดังกล่าวจะดําเนินการฟ้องศาลปกครองเพ่ือขอความเป็นธรรมต่อไป 
อีกท้ังยังมีการโยกย้ายข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกหลายตําแหน่งนอกช่วงเวลา
การแต่งต้ังโยกย้ายตามปกติ โดยไม่มีเหตุผลการโยกย้ายท่ีชัดเจน โปร่งใส และตอบกับสังคมได้ ปัญหาดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่าถ้าผู้มีอํานาจใช้อํานาจของตนโดยมีเจตนาแอบแฝงเพ่ือประโยชน์ของตนหรือพวกพ้อง          
ขาดจริยธรรม คุณธรรมและลุแก่อํานาจไม่เป็นไปตามการบริหารงานบุคคลโดยยึดระบบคุณธรรมท่ีราชการ
ต้องปฏิบัติต่อข้าราชการด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีคํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค 
ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ปราศจากอคติและมีความเป็นกลางทางการเมือง ซ่ึงนอกจากจะทําลายขวัญ
และกําลังใจของข้าราชการท่ัวประเทศท่ีมุ่งม่ัน เสียสละทํางานเพ่ือประเทศชาติและประชาชนแล้ว ยังเป็นการ
บ่ันทอนความเชื่อม่ันของประชาชนท่ีมีต่อระบบราชการ และระบบการเมือง ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีรัฐบาลจะต้องเร่ง
แก้ไขและสร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่ประชาชน จึงขอเรียนถามว่า 

๑) รัฐบาลจะมีมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบการแต่งต้ังโยกย้าย
ดังกล่าวว่าดําเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามระบบคุณธรรมหรือไม่ อย่างไร 

๒) รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้การแต่งต้ังโยกย้ายข้าราชการท้ังระบบให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และระบบคุณธรรมโดยปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือไม่ อย่างไร 
                         จากนั้น รมต.ปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข  รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ตอบชี้แจงแทน ท้ังนี้ รมต.ปรีชา  ได้กล่าวถึง คําสั่งแต่งต้ังโยกย้าย เม่ือ
วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ และมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเม่ือวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ออกตามมานั้น เนื่องจากการ
ตรวจสอบแล้วพบว่า คําสั่งแรกไม่ชอบ  และคําสั่งแต่งต้ังโยกย้ายข้าราชการนั้นเป็นอํานาจของอธิบดี โดย
ส่วนตัวแล้วได้กําชับว่าจะต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม รวมถึงได้มอบนโยบายชัดเจนให้เน้นความเป็นธรรม
ต่อข้าราชการทุกคน ห้ามมีการซ้ือขายตําแหน่งโดยเด็ดขาด ส่วนอํานาจหน้าท่ีของรัฐมนตรีนั้นมีอํานาจในการ
แต่งต้ังโยกย้ายข้าราชการในระดับบริหารคือ    ระดับ ๑๑ เท่านั้น ส่วนระดับอ่ืนนั้นเป็นอํานาจของอธิบดีใน
การแต่งต้ังโยกย้าย ท้ังนี้ รมต.ปรีชา กล่าวท้ิงท้ายว่าหากผู้ต้ังกระทู้ทราบว่า หากผู้ต้ังกระทู้ทราบว่ามีการซ้ือ
ขายตําแหน่งเม่ือใดก็ขอให้แจ้งรัฐมนตรีได้ทันทีเพ่ือจะได้ดําเนินการแก้ไขต่อไป 

๒. กระทู้ถามด่วน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการคุ้มครองคุณภาพชีวิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้ังถามโดย ส.ว.เจริญ  ภักดีวานิช  ซ่ึงผู้ต้ังกระทู้ กล่าวว่า จากการท่ีมี
เหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงปัญหาความรุนแรงดังกล่าวนี้เป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนท่ีมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก แม้ภาครัฐจะมีมาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนท่ี



๔ 

แล้วก็ตาม แต่ยังคงมีการใช้ความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะการท่ีมีครูเป็นหนึ่งในเป้าหมายในการก่อความ
ไม่สงบในพ้ืนท่ี ทําให้เกิดความสูญเสียท้ังต่อชีวิตร่างกายและจิตใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ี
เป็นอย่างมาก จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการเร่งด่วนอย่างเป็นรูปธรรม ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการคุ้มครองดูแลคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้        
อีกท้ังเพ่ือไม่ให้กระทบต่อการศึกษาของนักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ อย่างไร  จากนั้น          
รมต.เสริมศักด์ิ  พงษ์พาณิช  รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้มาตอบชี้แจง 
โดย รมต.เสริมศักด์ิ กล่าวว่า รัฐบาลนี้มีความห่วงใยในชีวิต สวัสดิภาพและสวัสดิการครูอย่างมาก โดยส่วนตัว
ได้เคยเข้าไปในพ้ืนท่ีด้วย  ส่วนมาตรการช่วยเหลือนั้นรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วน ๕ – ๖ ประเด็น เช่น นายกฯ ได้
สั่งการให้ทุกหน่วยงานความม่ันคงเข้าร่วมเยี่ยมเยียนและให้หน่วยงานความม่ันคงจัดหน่วยเฉพาะกิจในการ
คุ้มครองครู ตลอด ๒๔ ชั่วโมง การรักษาความปลอดภัยให้เน้นเส้นทางจากบ้านพักครูถึงโรงเรียน ในการ
ปฏิบัติงานให้คํานึงถึงความเข้มข้นของหมู่บ้านท่ีมีความรุนแรงมากไปหาน้อย  กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ
หน่วยงานความม่ันคงช่วยกันตรวจสอบการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล และหลักจิตวิทยาในการป้องกันการดึง
มวลชนของฝ่ายตรงข้าม สร้างเครือข่ายสมาพันธ์ครูร่วมมือกับฝ่ายความม่ันคง และหลาย ๆ ฝ่ายได้ร่วมกัน
กําหนดมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ส่วนเรื่องครูขอย้ายนั้นได้มีการพิจารณาให้ย้ายไปช่วย
ราชการชั่วคราวในพ้ืนท่ีจังหวัดใกล้เคียงในกรณีปกติ ส่วนในกรณีท่ีมีเหตุการณ์รุนแรงนั้น ทางกระทรวงได้ออก
มาตรการเป็นกรณีพิเศษ หากมีครูประสงค์ขอย้ายออกจากพ้ืนท่ีดังกล่าว  ทางกระทรวงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เพ่ือช่วยให้ครูได้ไปช่วยราชการชั่วคราวในโรงเรียนนอกพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ หากมีครูขอย้ายออกเป็น
จํานวนมากเป็นเหตุให้ขาดแคลนบุคลากร ทางกระทรวงได้พิจารณาโดยมีแนวคิดให้คนในพ้ืนท่ีและมีความรู้
ทางการศึกษาสามารถเป็นอาสาสมัครสอนทดแทนครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ส่วนการส่งเสริมสวัสดิการ
นั้น ทางรัฐบาลกําลังพิจารณาการเพ่ิมเงินเดือนให้กับครูชายแดนใต้แล้ว คาดว่าจะได้รับการอนุมัติในเร็ว ๆ นี้ 

๓. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต
มุกดาหาร ต้ังถามโดย พันตํารวจโท จิตต์  ศรีโยหะ  มุกดาธนพงศ์  สมาชิกวุฒิสภา โดยกล่าวว่า ด้วยกระทรวง 
ศึกษาธิการได้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดต้ังวิทยาเขตมุกดาหาร ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ ซ่ึงได้รับ
อนุญาตให้ใช้ พ้ืนท่ีของกรมป่าไม้บริเวณภูผาเจี๊ย เนื้อท่ีจํานวน ๑,๑๓๔ ไร่ ในการนี้ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
มหาราช ในวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซ่ึงการก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 
๒๖๑ ล้านบาท แต่จนถึงบัดนี้ยังไม่มีการก่อสร้างใด ๆ อีกท้ังจุดท่ีวางศิลาฤกษ์ก็ถูกรื้อถอนไป ประชาชนชาว
จังหวัดมุกดาหารได้ร้องเรียนผ่านสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมุกดาหารเพ่ือสอบถามความคืบหน้าในการดําเนินการ 
ท้ังนี้ การก่อสร้างมหาวิทยาลัยดังกล่าวมีความสําคัญซ่ึงจะส่งผลให้มีการขับเคลื่อนด้านการศึกษาให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพของจังหวัดเป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้
การศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนและเพ่ือใช้พัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ จึงขอเรียนถามว่า กระทรวงศึกษาธิการมี
มาตรการเร่งรัดการก่อสร้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหารให้แล้วเสร็จ และมีการสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร  จากนั้น รมต.เสริมศักด์ิ พงษ์พาณิช  รมช.
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากนากยกรัฐมนตรีให้มาชี้แจงแทน ท้ังนี้ รมต.เสริมศักด์ิ กล่าวว่า 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิทยาเขตมุกดาหาร  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างเป็นงบผูกพัน ๓ ปี ต้ังแต่ปี 
๒๕๕๓ – ๒๕๕๕   ซ่ึงการประกวดราคาใช้วิธีอีออกชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากบริษัทท่ีได้รับคัดเลือก
ขาดสภาพคล่องทําให้มหาวิทยาลัยยกเลิกสัญญา และได้ดําเนินการทําฐานราก โดยการออกแบบใหม่ โดยใช้
งบประมาณในกรอบวงเงินท่ีได้รับ จากนั้นได้เริ่มประกวดราคาใหม่ครั้งท่ี ๒ แต่ปรากฏว่าบริษัทท่ีได้รับคัดเลือก



๕ 

ไม่มาทําสัญญา     ทางมหาวิทยาลัยจึงจัดให้ประกวดราคาใหม่เป็นครั้งท่ี ๓ แต่ไม่มีผู้ใดได้รับคัดเลือก จากนั้น
มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดประกวดราคาด้วยวิธีพิเศษ และได้บริษัททําการก่อสร้างแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
ปี ๒๕๕๗ และทางกระทรวงศึกษาธิการจะได้ช่วยเร่งรัดติดตามอย่างใกล้ชิด และจะรับข้อสังเกตของผู้ต้ังกระทู้
ถามไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 

๔. กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับการให้บริการน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภค
บริโภคแก่ประชาชน ต้ังถามโดย ส.ว.ประสงค์  นุรักษ์  โดยกล่าวว่า ข้าพเจ้ามีความสนใจและศึกษาติดตาม
เก่ียวกับการให้บริการน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคในนโยบายของรัฐบาลซ่ึงมีท่านเป็นผู้นําในฐานะ
นายกรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาลท่ีว่านั้น เป็นนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อ ๓.๔.๒ แถลงต่อรัฐสภาเม่ือวัน
อังคารท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ว่า “ขยายการให้บริการน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุม
ประชาชนในทุกพ้ืนท่ี และสร้างการเข้าถึงการบริการน้ําสะอาดอย่างเท่าเทียมกันท่ัวประเทศ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน” เวลาได้ผ่านมาแล้ว ๖ เดือนเต็ม จากท่ีคณะอนุกรรมาธิการติดตามนโยบายด้าน
การพัฒนาสังคม ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา โดยมี ส.ว.ยุวดี  นิ่มสมบุญ ซ่ึงเป็นสตรีเช่นกันเป็นประธาน ได้เดินทางลงพ้ืนท่ีหลายแห่ง
ในประเทศไทย ท้ังภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เพ่ือศึกษาสภาพความเป็นจริง
ของประปาหมู่บ้าน จากแหล่งผลิตและให้บริการประปาของภาครัฐไปสู่บ้านเรือนของพ่ีน้องประชาชนส่วนใหญ่
ของประเทศ ซ่ึงเป็นผู้ใช้น้ําและเสียค่าบริการต้ังแต่ ๓ ถึง ๑๐ บาท ต่อหน่วย ได้พบว่า น้ําประปาซ่ึงไหลไปตาม
ท่อผ่านมาตรวัดน้ํานั้นไม่มีความสะอาดท่ีเหมาะสมกับการอุปโภคบริโภคอย่างสิ้นเชิง เพียงแต่การสังเกตและใช้
สามัญสํานึกจากท่ีได้พบเห็น ท้ัง สภาพ สี และกลิ่น โดยไม่ต้องใช้การตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ         
พอสรุปได้ว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งในการท่ีต้องใช้น้ําจากประปาหมู่บ้านท่ัวประเทศ 
ดังท่ีเป็นอยู่เวลานี้ รัฐบาลจะต้องดําเนินการโดยรีบด่วนเพราะเป็นภัยเงียบท่ีมีผลต่อพ่ีน้องประชาชนถึงชีวิต
และเป็นภาระหนักของรัฐบาลในการให้บริการด้านการสาธารณสุขด้วย จึงขอเรียนถามว่า 

๑) รัฐบาลได้ดําเนินการตามนโยบายในเรื่องนี้ไปแล้วหรือไม่ อย่างไร 
๒) รัฐบาลจะใช้มาตรการอะไรในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของน้ําจากประปา

หมู่บ้าน 
๓) รัฐบาลจะให้หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามและควบคุมดุแลนโยบาย

ของรัฐบาลในส่วนนี้ 
                         จากนั้น รมต.ประชา  ประสพดี  รมช.กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจาก
นายกรัฐมนตรีให้มาตอบชี้แจงแทน ท้ังนี้ รมต.ประชา กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางในเรื่อง
ดังกล่าวให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว   โดยใช้มาตรฐานตามท่ีกําหนดตามมาตรฐานของการประปานครหลวง 
ส่วนการตรวจสอบคุณภาพน้ําดังกล่าว นั้น ระบบประปาหมู่บ้านได้ใช้มาตรฐานเดียวกับการประปานครหลวง 
ส่วนการบริหารจัดการการประปาหมู่บ้าน  นั้นการประปาส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินดําเนินการ โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และรมต.รับปากว่าจะได้เดินทางลงพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาตามท่ี ส.ว.ผู้ต้ังกระทู้เสนอแนะ เพ่ือรับปัญหามาแก้ไขต่อไป 
ท้ังนี้รัฐบาลได้ดําเนินการสํารวจท่ัวประเทศและจะดําเนินการจัดให้มีประปาหมู่บ้านโดยจัดให้เป็นแหล่งน้ําใกล้
บ้าน และจะได้จัดงบประมาณให้ หน่วยละ ๔ ล้านบาท 

ปิดประชุมในเวลา ๑๘.๓๗ น. 


